


รายงานการประชุมผูบริหาร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ 

***** 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายดุษฎี  สินเจิมสิริ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
       ประธานที่ประชุม 
 ๒. นางอัจฉรา  หัศบําเรอ  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๓. นายเผชิญ  ขําโพธิ์   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
  ๔. นายจําลอง   อินทรกําแหง  ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 
 ๕. นายพายัพ  พยอมยนต  ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ 
 ๖. น.ส.พันธุทิพย สุนันทิยกุล  รักษาราชการนักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
 ๗. น.ส.อัมพวัน เจริญกุล  รักษาราชการนักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
 ๘. นางทัศนีย  ไตรอรุณ  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๙. นางวนิดา  ชัยประภา  แทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
        ๑๐. นายจุมพล  ชุมกมล  ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
        ๑๑. นายบวร  เตชะอินทร  ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ 
        วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
       ๑๒. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี 
       สารสนเทศการประชาสัมพันธ 
        ๑๓. นางจันทิมา เชยสงวน  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง  
        แหงประเทศไทย 
        ๑๔. นายเอนก   เกตุเอม    แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน 
        แหงประเทศไทย ชอง ๑๑ 
        ๑๕. นางลดาวัลย บัวเอ่ียม  ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ 
       ตางประเทศ 
        ๑๖. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ  ผูอํานวยการสํานักขาว 
        ๑๗. นายสมศักดิ์ วีระหงส  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑ 
        ๑๘. นายยุทธพงษ อยูกาญจนเศรษฐ แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒ 
        ๑๙. น.ส.สมใจ  สะสมทรัพย  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ 
        ๒๐. นางสุธีรา  ทิมกาญจนะ  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔ 
        ๒๑. นายพิทยา  ปสังคมาน  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕ 
        ๒๒. นายไพฑูรย ศรีรอด   ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖ 

/๒๓.นายปติ .............. 
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        ๒๓. นายปติ  พงษพานิช  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗ 
        ๒๔. นายรัตนบุรี อติศัพท  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘ 
        ๒๕. นางเตือนใจ สินธุวณิก  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ 
        ๒๖. นายกฤษณพร เสริมพานิช  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ 
        แผนการประชาสัมพันธ 
        ๒๗. นายโยธิน  ไตรโกมุท  ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและพัฒนา  
       งานเทคนิค 
        ๒๘. นางพรทิพย อุทกภาชน  ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
        ๒๙. นายดุสิต  สิงหคีรี   ประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย 
       ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕ 
        ๓๐. นางชนัดดา แฮรรีส    ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน 
       ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖ 
        ๓๑. นางจิตติมา จารุจินดา  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
        ๓๒. นางวีระนุช สาริกบุตร  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ 
        หนวยตรวจสอบภายใน 
        ๓๓. น.ส.ชินภัทร พุทธชาติ  เลขานุการกรม เลขานุการท่ีประชุม 
ผูไมประชุมเน่ืองจากติดราชการ 

 ๑. นางภัทรียา  สุมะโน   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๒. นายวีรพล  ดวงสูงเนิน  ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายเสมอ  นิ่มเงิน   หัวหนาฝายสารบรรณ สลก. 
 ๒. นางวิไลพร  บัวแดง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม 
     ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆ ดังนี้.- 
    ๑. การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป ๒๕๔๙ ครึ่งหลัง ผูบริหารควร
นําผลงานการปฏิบัติงานของขาราชการทุกคนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดมาเปนแนวทางการให
ความดีความชอบ เปรียบเทียบผลงานของแตละคนเปนหลัก สําหรับ สวท. สทท. ในตางจังหวัด 
ผอ.สวท. และ ผอ.สทท.๑๑ ควรจะหารือกับ ผอ.สปข. ๑-๘ ดวย 
    ๒. SDU ให ผอ.สวท., ผอ.สทท. จัดทําบันทึกให อปส. ลงนามถึง 
ผอ.สปข.๑-๘ เพ่ือที่จะไดหารือใหชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการมอบอํานาจให สวท. สทท. ในภูมิภาค แต 
ผอ.สปข.๑-๘ คงจะตองใหการสนับสนุนดวย ถึงจะประสบความสําเร็จ 

/นอกจากนี้ ............. 
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  นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให สวท., สทท., สปข.๑-๘ , กกจ., กคล. และ กกร. 
ประชุมหารือ เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้ใหชัดเจนตามที่ตองการนาจะเหมาะสมกวา 
    ๓. ใหสถาบันการประชาสัมพันธประกาศเปดรับสมัครบุคลากร  
โดยกําหนดคุณลักษณะตําแหนงใหชัดเจน และแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกใน
ดานความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเปนตามตําแหนงที่สถาบันฯ มีความตองการ 
  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ 
    ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หองประชุม กปส. หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น ฝายเลขานุการไดจัด 
สงรายงานการประชุมใหผูบริหารพิจารณาแลว มี ห.กพร. กปส. ขอแกไขรายงานการประชมุหนาที่  
๒๖-๒๘    ซึ่งฝายเลขานุการไดแกไขเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดที่แนบ 

     จึงขอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไขแลว 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไขแลว 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

    ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
                                           กรมประชาสัมพันธเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 
                           นางวนิดา ชัยประภา ผูแทน อกจ. รายงานวา ในคราว
ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผล
การดําเนินงานเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางกรมประชาสัมพันธเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง 
นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หนึ่งในคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปนคณะกรรมการชุดดังกลาว และ กกจ. ไดจัดประชุมคณะทํางาน
จัดทําขอมูลเพ่ือกําหนดระเบียบปฏิบัติของหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ดานการบริหาร
งานบุคคล การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนแกผูปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม  ขอความในรางระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน
บริการรูปแบบพิเศษ รวมถึงกําลังดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งโอนงานและบคุลากรของ สวท. 
ภูมิภาคไปอยูในการบังคับบัญชาของ สวท. กทม. เพ่ือทดลองปฏิบัติงานในรูปแบบ SDU 
(ตามคําสั่ง กปส. ที่ ๒๓๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่องการโอนงาน และใหขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย) เนื่องจาก
มีหลายหนวยงานแจงวา ขอมูลบุคลากรมีความคลาดเคลื่อน 

/มติที่เก่ียวของ ............. 



- ๔ - 

 
 

มติที่เก่ียวของ 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ อนุมัติในหลักการใหมีการปรับเปลี่ยน
หนวยงานดานบริการของ กปส. ไปเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ   
การดําเนินงาน 
  ๑ รมต.นร. (นายสุรนันทน เวชชาชีวะ) ประธานคณะกรรมการอํานวยการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรมประชาสัมพันธไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือ
พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของโดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 
      ๑.๑ รับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ ๓๔/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๔๙  เรื่องแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  
กรมประชาสัมพันธ โดยยกเลิกเฉพาะรายลําดับที่ ๑๕ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ 
กรมประชาสัมพันธ และแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย คือ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือผูแทน และผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
      ๑.๒ รับทราบคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
กรมประชาสัมพันธ ที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือเปนที่ปรึกษาการจัดระบบบริหารจัดการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) จํานวน ๓ คณะ 
ประกอบดวย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการบริหารทั่วไป และระเบียบการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน, คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการเงินและบัญชี และคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาดานระเบียบบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓ รับทราบคําสั่งกรมประชาสัมพันธ ๒๑๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๔๙ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ๓ คณะ ไดแก คณะ
กรรมการอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย, คณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย และคณะกรรมการอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
     ๑.๔ รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการแปรสภาพเปน SDU ของทั้ง ๓ 
หนวยงาน และ รมต.นร. มีความเห็นวา สถาบันการประชาสัมพันธเปนหนวยงานที่ดําเนินการกาวหนา
ไปมากแลว สมควรสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอ ครม. เพ่ือทราบ สําหรับ สวท. และ สทท. 
เปนหนวยงานขนาดใหญมีความยุงยาก ซับซอนมากกวา จําเปนจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
แปรสภาพมากกวาสถาบันฯ จึงให สวท. และ สทท. ปรับกรอบการดําเนินงานและระยะเวลาออกไป 
ตามความเหมาะสมจากเดิมที่กําหนดไวใหดําเนินการเสร็จภายใน ๖ เดือน 
   นอกจากนี้ ใหหนวยงานที่จะแปรสภาพเปน SDU ทั้ง ๓ หนวยงาน จัดทํา Business  

Plan เพ่ือใหเห็นภาพแผนการบริหารจัดการในอนาคตทั้งในดานระบบงาน ระบบการเงินบัญชี และ 
 

/การหารายได .............. 
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การหารายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํานวณตนทุนที่ชัดเจนแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการฯ พิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
        ๑.๕ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเปนที่ปรึกษาการจัดระบบบริหาร 
จัดการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เพ่ิมเติม ไดแก คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดาน
ระเบียบการบริหารทั่วไป และระเบียบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพิ่ม ผูแทนสํานักงาน 
ก.พ.ร. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการเงินและบัญชี เพิ่ม ผูแทนสํานักงบประมาณ 
และผูแทนกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบบริหารงานบุคคล เพิ่ม   
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. ผูแทนสํานักงาน ก.พ. และผูแทน กบข. 
   ๒ กปส. ไดจัดทําคําส่ังกรมประชาสัมพันธ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เรื่องการโอนงานและใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) แทนคําสั่งกรมประชาสัมพันธ 
ที่ ๒๓๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่องการโอนงานและใหขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหนาที่ราชการในสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (หนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ) ซึ่งไดดําเนินการแจงเวียนใหทราบทั่วกันผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว 
  ประธานฯ แจงวา สืบเนื่องจากขอ ๑.๔ SDU ทั้ง ๓ หนวยงานจะมาสอดรับกับ
เรื่องปญหาที่จะตองเขียน Business  Plan แตเรื่องคําสั่งการมอบอํานาจไดดําเนินการไปแลวกลับมี
ปญหาขึ้นมาจะตองเคลียรกอน ส่ิงที่จําเปนจะตองทําคือนาจะมีการหารือกันมากกวานี้ระหวาง   
ผอ.สวท., ผอ.สทท. และ ผอ.สปข. รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของที่จะตองดําเนินการใหไดทั้งระบบ
การเงิน คน และงานสนับสนุนดานอื่น ๆ ทางออกขอใหคนของเราแกปญหาและสรางหนวยงานของ
เราขึ้นมา ยังไมอยากใหไปจางคนอ่ืนเขามาดําเนินการ จึงขอใหผูบริหารรวมกับสนับสนุน และขอให  
รปส. (นายเผชิญฯ) เปนเจาภาพจัดประชุมหารือระหวาง ผอ. สวท., ผอ. สทท. และ ผอ. สปข.๑-๘ 
โดยจะตองสรุปบทบาทของ ผอ.สปข. ที่ควรจะเขาไปกํากับดูแล ควรจะเปนดานไหน และในระหวางที่ 
สวท. และ สทท. กําลังเตรียมตัวไปสูการเปล่ียนแปลงเปน SDU ประมวลปญหาทั้งหมดเพื่อให 
ผูบริหารรับทราบ  
  ผอ.สปข.๔ แจงวา คําสั่งของ สทท.๑๑ ออกมาตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนคําสั่งการมอบ
อํานาจทุกอยาง แตปรากฏวา เมื่อคําสั่งออกมาแลว ทาง สทท.๑๑ ยังไมไดดําเนินการอะไร และทาง 
สปข. ก็ไมมีอํานาจที่จะดําเนินการได ทั้งนี้ สวท. มีหนังสือมอบอํานาจไปเรียบรอยแลว แต สวท. 
ขอทบทวนเรื่องของการเงิน 
  ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา คําสั่งที่ออกมาแลวมีผลกระทบกับหลาย ๆ คน 
แตเมื่อในทางปฏิบัติทําไมได ที่ประชุมแหงนี้จะเปนที่หารือกัน แตวาทุกครั้งที่มีการประชุมผูบริหาร 
ไมเคยมีใครยกประเด็นปญหาขึ้นกลาวเลย เรื่องนี้จะนามีการหารือกัน ขอ ๑.๔ เปนเปาหมายที่ให
แปรสภาพโดยเร็ว เพราะ รมต.นร. ทานก็เรงรัด บางสวนอยางสถาบันฯ ไมมีปญหา แต สวท. และ สทท. 

/ในวาระนี้แจงวา ............. 
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ในวาระนี้แจงวา ยุงยาก ซับซอน แปรสภาพภายในเวลา ๖ เดือนไมได และแจงวายืดเวลาออกไป
ตามความเหมาะสม ปญหาเหลานี้ตองเรงสะสางใหสําเร็จลุลวงไปกอน เรื่องที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
จะแกไขอยางไร จะตองมีการหารือกันกอน เพ่ือจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แตเปาหมายของการแปรสภาพ 
คิดวาจะเปนกรอบที่ตองดําเนินการ ดังนั้นควรมอบหมายวาในชวงที่มีรอยตอโครงสรางใหมที่จะเกิด
จะตองหารือกันวาจะทําอะไร หากไมหารือกันก็จะเปนปญหาในการทํางานตอไป จึงขอเสนอวา 
ใหมีการหารือกัน โดยให รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธานในการประชุม แลวผลออกมาจะมีทาง 
แกไขในทางปฏิบัติอยางไร และเปาหมายของ สวท., สทท. ควรจะเปนเมื่อไรที่พรอมจะไปได 
  ผอ.สนผ. แจงวา ปญหา SDU ระหวาง สวท., สทท. และ สปข.๑-๘ เปนปญหา
เรื่องภาคปฏิบัติ แตจําไดวาเคยหารือกับ ก.พ.ร. ให กปส. จัดทํา Action Plan วาแตละ SDU   
จะเดินทางอยางไร ของ สวท. จะเริ่มอยางไร มีขั้นตอนอยางไร และจบที่ไหน ตรงนั้นนาจะเปนฐาน
การทํางานของผูบริหารทั้งหมด และนาจะนําเอา Action Plan ของวิทยุ และโทรทัศน ใหบอรด 
SDU ทราบดวย 
  ประธานฯ แจงวา ใหประชุมหารือกัน เพ่ือใหไดขอยุติในเรื่องของการแปรสภาพ 
ปญหา ขอขัดแยงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องระเบียบ หรือคําสั่งที่ขัดตอการปฏิบัติงานอยูใน
เวลานี้ แลวจะให อปส. ปรับเปล่ียนคําสั่งใหถูกตองตามกฎระเบียบก็ขอใหนําเสนอมาจะไดชัดเจน 

  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และให รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธานประชุม เพื่อ 
หาขอสรุปบทบาทของ  สวท. และ สทท. ตางจังหวัด  โดยใหมีองคประกอบคือ  ที่ปรึกษาฯ 
(นายจําลอง), ผอ.สนผ., ผอ.สวท., ผอ.สทท., ผอ.สปข.๑-๘, อกร., อกค. ผูแทน สวท., 
สทท. ในสวนภูมิภาค และ อกจ. เปนฝายเลขานุการ และรายงานผลใหที่ประชุมรับทราบใน
ครั้งตอไป 

 

     ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน 
                                           การประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙   
                   ผอ.สปช. รายงานวา จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการใหสถาบันการประชาสัมพันธแปรสภาพเปนหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ (SDU) และตามคําสั่ง กปส. เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันการ
ประชาสัมพันธ 
การดําเนินงาน 
 ๑ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  
  ๒ รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ 
        หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบันฯ และหนวยงายภายนอก 

/๑)หลักสูตร ................ 
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     ๑) หลักสูตร “การเปนพิธีกรและการพูดในที่สาธารณะสําหรับ ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต” รุนที่ ๑ 
     ๒) หลักสูตร “การเปนพิธีกรและการพูดในที่สาธารณะสําหรับ ๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต” รุนที่ ๒ 
     ๓) หลักสูตร “การประชาสัมพันธศาลยุติธรรม” สํานักงานศาลยุติธรรม จ.กาญจนบุรี 
     ๔) หลักสูตร “PR.TV.Network Management” (ชวงที่ ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     ๕) หลักสูตร “การประชาสัมพันธสําหรับเจาหนาที่ประกันวินาศภัย” รุนที่ ๑๖ 
 หลักสูตรสถาบันดําเนินการเอง 
     ๑) หลักสูตร “การฝกทักษะรองเพลงกับครูเปด มนตชีพ” รุนที่ ๑ Basic ๒ 
             ๒) หลักสูตร”การฝกทักษะรองเพลงกับครูเปด มนตชีพ” รุนที่ ๒ Basic ๑ 
 ๓ รายงานการเงินของสถาบันฯ รอบ ๙ เดือน (ไตรมาสที่ ๓) 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกตอที่ประชุมแลว) 
   ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) ใหขอสังเกตวา ทั้ง ๓  SDU ที่ อปส. มีคําส่ังควรกําหนด
เปาหมายของการใหบริการ ๑. หนวยงานแมจะตองกําหนดเปาหมายของการใหบริการที่ SDU 
จะตองดําเนินการ รวมทั้งปริมาณงานดวย เพ่ือวาจาง SDU ทําในแตละป แตเปาหมายของการ
ใหบริการแตละ SDU ตองคิดออกมา ดูขอเสนอของสถาบันฯ ในขอ ๖ เรื่องนโยบายกรณี
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอก แตอยากไดเปาหมายสถาบันฯ ใหการฝกอบรมทางดาน
การประชาสัมพันธอะไรที่เปนจุดเดนจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ไมทราบวาตอนที่เสนอ ครม. ไป 
มีเขียนไวอยางไร ควรนําเสนอบอรดใหรับทราบดวย สิ่งที่ กปส. เสนอไป ครม. เปนอยางนั้นแลว  
เมื่อจะประกาศเปน SDU จริง ๆ ทางบอรดจะมีความคิดเห็นอยางไร เพ่ือพัฒนาเปาหมายใหดีขึ้น 
กปส. จะไดยืนยันวา คือเปาหมายที่ กปส. เห็นชอบดวย 
  ผอ.สปช. ชี้แจงวา ในการประชุมบอรดครั้งแรก สถาบันฯ เสนอเปน ๔ สวนใหญ ๆ 
สวนที่ ๑ สถาบันฯ มีวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ที่จะดําเนินการตอไปอยางไรในอนาคต ลูกคาหลัก
เปนใคร ก็มีสวนของการนําเสนออยูแลว เปาหมายของเราก็คือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการประชา-
สัมพันธของหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหสามารถปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ ๒. สรางมาตรฐานวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ และส่ือสารมวลชนของประเทศ 
๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานการประชาสัมพันธใหมีความทันสมัย ๔. ใหมีการบริหาร
อยางมืออาชีพ มีผลงานคุณภาพสูงเปนที่ยอมรบั ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งในลักษณะ
ของแผนงานหรือ Mission Plan ที่จะเสนอในเดือนหนา ก็จะเดินทางตามเปาหมายที่บอรดให
ความเห็นชอบ และผาน ครม.มาแลวเชนกัน 
  ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) แจงวา เรื่องแผนดําเนินงานตัวที่สําคัญคือในเรื่องของ 
Action Plan วา เรื่องเปาหมาย ๑. รายรับในสวนของ กปส. เราตั้งเปาหมายที่จะไดรับ รายรับ 

/จาก กปส. .............. 




